



ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

เร่งเปิดรับอีก นักธุรกิจ-มทท.

ให้ใส่ 'ริสก์แบนด์'
ฝั่งจีพีเอสติดตาม
ผู้ผลกระทบโควิด

นายกษัย้าเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เข้าไทย ต้องถามสังคม ถามประชาชน
ก่อนถึงออกมาตรการได้ ยืนยันไม่ใช่เปิด
ประเทศให้เที่ยว แต่จำกัด ★ มีต่อหน้า 6



ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 6)

เสียงเปิดรับอีก ☆ ต่อจากหน้า 1

จำนวน เข้มขันมาตรการเพื่อดูแลได้ ประเทศที่เข้ามาต้องยอมรับกติกา กฎหมายไทย ซึ่งสินค้าสายการบินระหว่างประเทศครบแค่ 31 ค.ค. รัฐบาลสั่งขยายเวลาไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสายการบินองค์การอนามัยโลกจัดหาชุดตรวจไวรัสสุผลเร็ว 120 ล้านชุด แจกจ่ายกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและปานกลางสำหรับตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ขณะที่สหรัฐฯเตรียมแจกจ่ายชุดตรวจไวรัสสุผลเร็ว 150 ล้านชุดไปทั่วประเทศ

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อบ่ายวันที่ 29 ก.ย. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รว. กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติล็อตแรก หลังมีข่าวเปิดรับนักท่องเที่ยวจากเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงต้นเดือน ต.ค. มาท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต ว่า ต้องถามว่าจำเป็นต้องเปิดบ้างไหม เป็นกลุ่มๆ ได้ไหม มีการดูแลลักษณะของการนำร่องก่อนได้หรือไม่ ต้องถามสังคมและประชาชนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวว่ารับได้หรือไม่ ถ้ารับได้ต้องช่วยดูแลกัน มาตรการถึงจะออกมาได้ ถ้าประชาชนในพื้นที่ไม่ตอบรับก็จะลำบาก คนที่เดือดร้อนก็ไม่ได้รับประโยชน์ คน

ที่ไม่เดือดร้อนไม่มีผลทางธุรกิจ ชีวิตเป็นปกติ เขาอาจจะไม่เห็นชอบตรงนี้ แต่ประชาชนที่เหลือเราต้องนึกถึงเขาหรือเปล่า

นายกฯกล่าวต่อว่า รัฐบาลจะหามาตรการที่เหมาะสม ทั้งนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแบบพิเศษ ไม่ใช่เปิดประเทศให้มีการท่องเที่ยวแต่จำกัดจำนวน เมื่อเข้ามาควบคุมดูแลได้ มีริสค์แบนด์คิดจีพีเอส มีแอปพลิเคชันติดตามตัวและพื้นที่ช่วยกันดูแล หากเดินทางเข้าประเทศไทยต้องยินยอมทำตามกติกาและกฎหมายของเรา ทั้งการกักตัว ติดตามประเมินผลอย่างรัดกุมต่างๆ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการถูกปิดทันที แล้วไปปรับปรุงแก้ไขถึงจะเปิดใหม่

พล.อ. ประยุทธ์ยังกล่าวถึงมาตรการสินค้าสายการบินระหว่างประเทศจากผลกระทบโควิด-19 ที่ทุกสายการบินกำหนดให้เลื่อนการเดินทางได้ตั้งวันที่ 31 ต.ค. ว่า กำหนดไว้แค่นั้นเป็นเรื่องของแต่ละสายการบิน ที่ผ่านมามีความร่วมมือเขาขยายให้ได้ถึงเดือน ต.ค. วันนี้มีเครื่องเข้าออกประเทศส่วนใหญ่เป็นคนไทย ที่เราจำเป็นต้องรับกลับมจรวมถึงต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจกิจการหรือลูกจ้างชุดและเครื่องบินขนส่งสินค้าแต่ที่เป็นลักษณะคนเยอะๆ ยังไม่มี

นายกฯกล่าวด้วยว่า ตอนนี้โควิดยังไม่มีการแพร่ระบาดกันเองในประเทศส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศที่มีความเสี่ยง ทหารก็ไปรับความเสี่ยงมา วันนี้เอาเข้าสถานที่กักกันทั้งหมด ที่จะเดินทางไปใหม่จำเป็นต้องไปตามสนธิสัญญา เตรียมการให้ทหารเหล่านั้นเตรียมป้องกันตัวเองไว้ด้วยเพื่อป้องกันการระบาด รัฐบาลไปสั่งมากๆ ไม่ได้เพราะสายการบินบางสายไม่ใช่ของเรา สั่งได้เฉพาะของเราเป็นหลัก ของต่างชาติต้องขอความร่วมมือกระทรวงคมนาคมจะรับเรื่องนี้ไปดำเนินการ

ขณะที่นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติโครงการจัด หากธุรกิจเครื่องฉายรังสี เพื่อแก้ไขปัญหามลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 878 ล้านบาทตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพื่อใช้ในโรงพยาบาลต่างจังหวัด ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบผลการประชุม ศบค. ขยายระยะเวลา พ.ร.บ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไป 1 เดือน คือ วันที่ 1-31 ต.ค. 2563 นายกฯยังพูดถึงกรณีเมียนมา พบการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น จึงกำหนดมาตรการที่เข้มงวดขึ้น ให้ไทยให้ความช่วยเหลือแบ่งปันแนวทาง



ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 6)

ที่เราใช้และประสบความสำเร็จ พร้อมเน้นย้ำว่าประชาชนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือและเตรียมปลดล็อกการค้าเป็นธุรกิจ การท่องเที่ยวที่มากขึ้นเพราะเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องสำคัญพอๆกับที่ต้องควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังมีความรุนแรง มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 30 ล้านราย ทำให้คนต่างด้าวจำนวนหนึ่งยังคงค้างอยู่ในประเทศไทย ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศตนเองได้ ที่ประชุมจึงอนุมัติร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวเพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีไปพลางก่อนตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.-31 ต.ค.

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในไทย สมค. รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อใหม่ 14 ราย เป็นทหารไทยเดินทางมาจากซูดาน 7 ราย หญิงไทยจากตุรกี 1 ราย หญิงไทยจากฮ่องกง 3 ราย อินเดีย 3 ราย เป็นแม่ลูก 1 คู่ อีก 1 ราย เป็นชายชาวอินเดีย

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก นาย

เทดรอสอเดซานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการอนามัยโลก (WHO) แถลงที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ว่า WHO ทำสัญญากับหลายบริษัทในวงเงิน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อจัดหาชุดตรวจไวรัสผลเร็วภายในไม่กี่นาทีรวมกว่า 120 ล้านชุดไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางรวม 138 ประเทศทั่วโลก ภายใน 6 เดือนข้างหน้า เพื่อเสริมศักยภาพกลุ่มประเทศเหล่านี้

ตรวจหาไวรัสได้เพิ่มมากขึ้นใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศร่ำรวย ชุดตรวจเร็วผลเร็วดังกล่าว ราคาเพียงชุดละ 5 ดอลลาร์ ใช้ง่ายกว่าการตรวจแบบพีซีอาร์ที่มีการปียากวาดเก็บตัวอย่างของเหลวในโพรงจมูกและช่องปากตรวจหาเชื้อไวรัส

ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ แถลงถึงการแจกชุดตรวจเร็วผลเร็วเช่นกัน โดยระบุว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะเริ่มแจกจ่ายชุดตรวจไวรัสผลเร็วภายใน 15-30 นาที จำนวน 150 ล้านชุดไปทั่วประเทศ เริ่มสัปดาห์นี้ เรียกเรื่องผู้ว่าการของแต่ละรัฐเน้นตรวจกับเด็กนักเรียนก่อน แม้ว่าแต่ละรัฐมีสิทธิเลือกดำเนินการได้เองทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ทำสัญญาซื้อชุดตรวจไวรัสผลเร็วจากบริษัททยา แอ็บบอตต์ ลาบอราทอรีส์ ในสหรัฐฯ เป็นมูลค่า 750

ล้านดอลลาร์ เพื่อพยายามควบคุมการระบาดในประเทศ ซึ่งสหรัฐฯ ยังเป็นจุดศูนย์กลางการระบาดของโลก

ส่วนการระบาดในประเทศที่น่าสนใจเกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50 คน ถือว่าพบผู้ติดเชื้อต่ำสุดในรอบเกือบ 50 วัน ปังบอกรมการวันระหว่างทางสังคม ที่รัฐบาลประกาศใช้ในกรุงโซลและพื้นที่โดยรอบ เริ่มได้ผล แต่เจ้าหน้าที่ยังเรียกร้องชาวเกาหลีใต้ที่อยู่บ้านและงดการเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุด อย่างเทศกาลเก็บเกี่ยวพืชผล “ซูชอก” หรือวันขอบคุณพระเจ้าของชาวเกาหลี ที่จะเริ่มในวันที่ 30 ก.ย. เพื่อควบคุมการระบาด ทั้งนี้ เกาหลีใต้ มีผู้ติดเชื้อรวม 23,699 คน ผู้เสียชีวิต 407 คน

ด้านเมียนมา ที่พบการระบาดรอบใหม่ที่รัฐยะไข่ เมื่อเดือนที่แล้วก่อนระบาดเข้านครย่างกุ้งด้วยยอดผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 11,631 คน ผู้เสียชีวิต 226 คน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเมื่อวันที่ 29 ก.ย. อยู่ที่ 33.57 ล้านคน ผู้เสียชีวิตรวมทั่วโลกทะลุเกิน 1 ล้านคน รักษาหายทั่วโลกรวม 24.89 ล้านคน สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดในโลก อยู่ที่ 7.36 ล้านคน และ 2.09 แสนคน ตามลำดับ ตามด้วยอินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 6.14 ล้านคน ผู้เสียชีวิต 9.63 หมื่นคน และบราซิล มีผู้ติดเชื้อ 4.74 ล้านคน ผู้เสียชีวิต 1.42 แสนคน



ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 12

สปสช.ยกเลิกอีก 108 คลินิกโงงบัตรทอง

● เพิ่มสายด่วนให้บริการผู้ป่วย ● เร่งอุกจุดบอบกระบบเบิกจ่ายต้องแสดงคน

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แถลงข่าว "สปสช.สร้างความมั่นใจประชาชน แจงแนวทางบรรเทาผลกระทบประชาชนสิทธิบัตรทอง ก่อนยกเลิกสัญญาหน่วยบริการเพิ่ม 80 ก.ย.นี้" ว่าจากการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าบริการพยาบาลในกลุ่มโรคเบาหวานหรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดัน พบความผิดปกติเฉพาะคลินิกในพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งแรกพบ 18 คลินิก ครั้งที่สอง ตรวจพบ 64 แห่ง โดยทั้งสองครั้งแรกได้มีการแจ้งความดำเนินคดีและยกเลิกสัญญาไปแล้ว และล่าสุดตรวจพบอีก 108 แห่ง จึงได้มีการแจ้งความและยกเลิกสัญญามีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ ครอบคลุมประชากรราว 1 ล้านคน ทั้งนี้เมื่อรวมทั้ง 3 ครั้งที่มีการยกเลิกสัญญาจะครอบคลุมประชากรที่อยู่ในสิทธิบัตรทองประมาณ 2 ล้านคน

แต่กลุ่มที่มีผลกระทบจริงต้องใช้บริการรักษาต่อเนื่องประมาณ 4-5 แสนคน แบ่งเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มที่นอนโรงพยาบาล เช่น ผ่าตัด ฉ่างไต ซึ่ง สปสช.ได้ประสานสถานพยาบาลรองรับไว้แล้ว 2.กลุ่มผู้ป่วยเอดส์ และ 3.กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ต้องได้รับยาสม่ำเสมอ เบื้องต้นสามารถไปรับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ทั้ง 59 แห่ง สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จัดเป็นกลุ่มสิทธิว่าง ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษ หากเจ็บป่วยสามารถเข้าไปขอรับบริการได้ในโรงพยาบาลรัฐที่ใดก็ได้ จนกว่า สปสช. จะจัดหาหน่วยบริการใหม่ให้ทั้งนี้สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1880 และ 0-2554-0500 อีก 100 คู่สายตลอด 24 ชั่วโมง

นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า ในจำนวน 190 คลินิกที่ สปสช.ยกเลิกสัญญา ในจำนวนนี้เป็นโรงพยาบาล 10 แห่ง คลินิกทันตกรรม 6 แห่ง รวมมูลค่าความเสียหาย 198 ล้านบาท ทั้งนี้ยอมรับว่า สปสช.ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายเงิน เพราะมีการใช้บริการมากถึงปีละ 30 ล้านครั้ง ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เกิดการปลอมแปลงเอกสารได้ ทั้งนี้ สปสช.เร่งพัฒนาระบบการเบิกจ่ายโดยต้องมีการพิสูจน์ตัวตนก่อนเบิกจ่ายเงิน นอกจากนี้ สปสช.ยังได้รับสมัครผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายใน พ.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับคลินิกที่เคยมีประวัติการเบิกจ่ายทุจริตมาก่อน ก็หมดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ยกเว้นจะมีการเปลี่ยนผู้บริหาร ทีมแพทย์ใหม่ทั้งหมด

ขณะที่ นายจิราวสุ สุขได้ทิ้ง ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ กล่าวว่า ขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าคลินิกทั้ง 190 แห่ง มีความเกี่ยวข้องกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งกำลังแยกแยะข้อมูลอยู่ โดยจัดกลุ่มความเชื่อมโยงของกลุ่มคลินิกต่างๆ เช่น กลุ่มที่เป็นเจ้าของเดียวกัน เป็นต้น เมื่อทราบแล้วจะแจ้งให้สาธารณสุขทราบต่อไป.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**บัตรทองระสำ
เลิกสอดสาม108แห่ง
รวมกองฟงกว่า198ล.
เร่งหารักษารองรับ**

สปสช. ตั้งโต๊ะแถลง สรุปยกเลิกสถานบริการ
เอกชน 108 แห่ง เช่น กองบัตรทอง รวมทุจริต
3 ลอดู กว่า 198 ล้านบาท ล้นทวงคืนได้แค่บาง
ส่วน ย้ำเร่งจัดหาสถานพยาบาล ◆ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

บัตรทอง □ ต่อจากหน้า 1

รอนรับ ขอประชาชนอย่าเพิ่งแห่ย้ายสิทธิ ผู้
คนนี้ได้สิทธิพิเศษเข้ารับบริการได้ทุกที่ เศษ สนใจ
แนวคิด “หมอเรียวยาทอง” แต่ต้องทำอย่าง
โปร่งใส

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่สำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจน
วัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) พร้อม นพ.กฤษณ์ คุณดิล
ภานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. และ นายจิ
รุตม์ สุขใจได้ฟัง อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการ
พิเศษฝ่ายประเมินผล ประธานคณะอนุกรรม
การสอบข้อเท็จจริงกรณีหน่วยบริการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ (ทุจริตบัตรทอง) ร่วมแถลง
ข่าวกรณีการยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชน
อบอุ่นในลพบุรี 3 รวม 108 แห่ง ที่จะมิล
ลอกเลิกสัญญาในวันที่ 30 ก.ย.

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า จากการตรวจสอบ
เพิ่มเติมคลินิก และสถานพยาบาลที่มีทุจริต
เบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพป้องกันโรคกลุ่มเมลา
บอลิก ในกรุงเทพฯ พบการทุจริต ต้องดำเนิน
การทางกฎหมายและขอเลิกการเป็นสถาน
พยาบาล ลอดแรก 18 แห่ง ลอดที่ 2 รวม 64
แห่ง และล่าสุดลอดที่ 3 อีก 108 มีการร้อง
ทุกข์ แจ้งความกับตำรวจ นก.ป. และส่ง
หนังสือยกเลิกสัญญา 108 แห่ง รวมมีประชากร
ที่มีสิทธิบัตรทองได้รับผลกระทบ 2 ล้านคน
แต่ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา
พยาบาลต่อเนื่องราว ๆ 4-5 แสนราย ซึ่ง
สปสช. แก้ปัญหา โดยให้สิทธิพิเศษไม่ต้องลง
ทะเบียนหน่วยบริการประจำ ดังนั้นเข้าใช้
บริการที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งต่อ โกส
ที่ไหนสามารถไปใช้บริการได้ ทั้งนี้จะมี
อภีพหุผลเอกสารสำหรับประชาชนที่ต้องใช้
แนบกับบัตรประจำตัวประชาชนเวลาไปใช้
บริการสถานพยาบาลเอาไว้บนเว็บไซต์ สปสช.
สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้โดย
เลขาฯสปสช. กล่าวอีกว่า ในระยะเวลา
สั้น สปสช. เร่งดำเนินการอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนมากที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดของ
หน่วยบริการที่ขาดแคลน โดยให้สิทธิกับ
ประชาชนที่ยังไม่เจ็บป่วยในลักษณะสิทธิพิเศษ
ไม่ต้องลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ หากเจ็บ
ป่วยจะไปใช้บริการในหน่วยบริการของรัฐที่ใด
ก็ได้ รวมถึงในจังหวัดรอบข้าง เช่น นครปฐม
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ โดยใช้บัตร
ประชาชน และไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องมีใบ
ส่งต่อ ส่วนผู้ที่ต้องการรักษาต่อเนื่องไม่ได้
มีการประสานจัดหาหน่วยบริการรองรับให้แล้ว
ผู้ที่มีข้อสงสัยโทรหาโทรฟรีได้ที่ 0-2554-0500 อีก
80 คู่สายตลอด 24 ชม. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และไม่ต้องไปส่งตัว เป็นเวลาอย่างน้อย 2
เดือนในช่วงที่พยายามแก้ไขหน่วยบริการ
ประจำ

สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา
พยาบาล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มที่จำเป็น
จริง ๆ ต้องนอน รพ. เช่น ผู้ป่วยอัมพาต หรือ
รอผ่าตัด เป็นต้น สปสช.ได้ประสานสถานที่
ต่าง ๆ พร้อมเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ได้รับการ
ประสานสามารถติดต่อเข้ามาที่ สปสช. ได้ โดยจะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน พ.ย. แต่
หากต้องการตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ สามารถเข้าดู
ได้ที่เว็บไซต์ของ สปสช. www.nhso.go.th
หรือ เพจบุ๊กสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ขณะนี้มีการพัฒนาระบบการตรวจ
สอบ โดยให้มีการยื่นต้นฉบับก่อนทุกครั้งก่อน
จ่ายเงิน

ขณะที่ นายจิรุตม์ กล่าวว่า เมื่อมีตรวจ
พบการทุจริตแล้วจำเป็นต้องเอาผิดตาม
กฎหมาย ไม่สามารถแก้ปัญหาคำเพียงแต่การ
เจรจาเท่านั้น เพราะนี่ไม่ใช่แค่การทำเอกสาร
ผิดพลาดเท่านั้น แต่คือความตั้งใจที่เอกสาร
เท็จเพื่อเบี่ยงบัตรทอง ซึ่งเป็นเงินภาษี
ประชาชน ทุจริตเงินแผ่นดิน จึงต้องเอาผิดคน
กฎหมายและยกเลิกสัญญา พร้อมเอาผิดผู้
เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงจะตรวจสอบเพิ่ม
อีก 17 รายการต่อไป ทั้งนี้คลินิกที่ถูกยกเลิก
แล้วไม่ควรถูกเข้ามาเป็นผู้สัญญาอีก ยกเว้นมี
เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ พูลจ่าย ๆ คือเป็นคลินิก
ใหม่เลย แต่ตั้งอยู่ที่เดิม ครึ่งนี้กำลังพิจารณาอยู่
ผู้สื่อข่าวถามว่าในจำนวนสถานพยาบาลที่พบ
ว่ามีทุจริตนั้น มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ นาย
จิรุตม์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบในคลินิก 18
แห่งแรกนั้น ชัดเจนว่าบางส่วนมีความเชื่อมโยงกัน บางส่วนมีผู้ดำเนินการ หรือบริษัท
เดียวกัน

สำหรับรายชื่อ ยกเลิกสถานพยาบาล
108 แห่ง ในลอดที่ 3 ประชาชนสามารถดู
รายชื่อสถานพยาบาลทั้งหมดได้ที่ www.dailynews.co.th

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

<p>ดีเดย์ชุดแรก 8 ต.ค. ท้าวสิริตัจฉิน เหมาะสำหรับชาวภูเก็ต</p>	<p>อยู่ในไทยถึงสิ้นเดือน ‘คนละครึ่ง’ แจก 150 บ. ลงตัว ครม. ไฟเขียว รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าไทย กลุ่มแรก 8 ต.ค. เป็นชาว “จีนกว้าง โจว” เช่าเหมาลำ มาลง</p>
--	--

◆ อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 2)

ทัวริสต์จีน □ ต่อจากหน้า 1

“สนามบินภูเก็ต” ประเดิม 150 คน ชีตต่างตัว อยู่ไทย ได้ถึง 31 ค.ค. เป็นกรณีพิเศษ เหตุติด โควิด-19 กลับประเทศตัวเองไม่ได้ พร้อมรับ ทราบต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ด้านคนไทยเสด็จ เกาะ 5.1 หมื่นล้าน แจกเงิน คนถือบัตรคนจน 500 บาท 3 เดือน ตั้งแต่ ค.ค.-ธ.ค. งดแรกเข้าบัญชี 15 ค.ค. อีก โครงการสมใจคนรอ “คนละครึ่ง” แจก 3,000 บาทซื้อกับข้าว แผลงลอย วันละไม่เกิน 150 บาท เปิดลงทะเบียน 16 ค.ค. ขณะที่ สบค. พบ ไทยติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย ในจำนวนนี้มี ทหารไทย กลับจากซูดานได้ป่วย 7 ราย

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-2019 (โควิด-19) หรือ สบค. เปิดเผย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย จึงมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,559 ราย มี ผู้ที่หายป่วยและกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย ทำให้มี ยอดสะสมของผู้ที่รักษาหายแล้วอยู่ที่ 3,370 ราย มียอดสะสมผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 59 ราย รักษา ตัวใน รพ. 130 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย แบ่งเป็น 1.ผู้ที่กลับจากประเทศซูดานได้ 7 ราย ทุกๆรายเป็นชายไทย อายุระหว่าง 20-53 ปี เป็นทหารช่างเฉพาะกิจซึ่งไปปฏิบัติภารกิจ ทางทหาร กลับถึงประเทศไทยด้วยเครื่องบิน เช่าเหมาลำ เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็น เที่ยวบินเดียวกับที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 16 ราย และเข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่ จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ กำลังรอดตรวจซ้ำ เนื่องจากผลไม่ชัดเจน ทั้งหมดถูกส่งเข้ารับการ รักษาใน รพ.พระมงกุฎเกล้าแล้ว 2.ผู้ที่มาจาก ประเทศตุรกี 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 44 ปี ว่างงาน ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ก.ย. เข้า พักในสถานกักกันของรัฐในกรุงเทพฯ ตรวจหา เชื้อเมื่อวันที่ 26 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มี อาการ ส่งเข้ารับการรักษานใน รพ.ราชวิถี

3.ผู้ที่มาจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 3 ราย แบ่งเป็นหญิงไทย อายุ 28 ปี 2 ราย และ หญิงไทย อายุ 50 ปี 1 ราย อาชีพรับจ้าง ถึงไทย เมื่อวันที่ 23 ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันของ รัฐในกรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 26 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดถูกส่งเข้ารับการรักษาน ใน รพ.นเรศวรราชธานี ทั้งนี้ หญิงไทย อายุ 28

ปี รายที่ 1 เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 19 ก.ย. ด้วยอาการ ไอ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว มีน้ำมูก และ อาเจียน ซึ่มีอาการไข้มากรับประทานเองไม่ได้ไป พบแพทย์ ส่วนหญิงไทย อายุ 28 ปี รายที่ 2 เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 26 ก.ย. ด้วยอาการเจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่นตัว ซึ่งทั้ง 2 รายเป็นเพื่อนร่วมห้อง ขณะอยู่ที่ฮ่องกง ด้านหญิงไทย ที่อายุ 50 ปี ผล ตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ 4.ผู้ที่มาจาก ประเทศอินเดีย 3 ราย แบ่งเป็น 2 ราย ซึ่งเป็น มารดา อายุ 31 ปี และบุตร หญิง อายุ 9 เดือน ทั้งคู่สัญชาติอินเดีย ขณะที่ 1 ราย เป็นชาย สัญชาติอินเดีย อายุ 34 ปี อาชีพผู้จัดการบริษัท เดินทางถึงไทย เมื่อวันที่ 23 ก.ย. เข้าพักใน สถานกักกันโรคแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดใน กรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 26 ก.ย. ผล ตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ ทั้งหมดเข้ารับการ รักษาที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ดี กรณีมารดา อายุ 31 ปี และบุตร หญิง อายุ 9 เดือน สัญชาติอินเดีย มีประวัติ สัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่อินเดีย คือพี่ชายของสามี ของหญิงที่อายุ 31 ปี ส่วนกรณีของชายสัญชาติ อินเดีย อายุ 34 ปี เคยมาทำงานในไทย แล้ว กลับไปอินเดียเมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา

ที่ บก.ทบ. พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ ทงทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ทหารที่กลับจาก ปฏิบัติภารกิจที่ซูดานได้ และตรวจพบติดเชื้อ 23 ราย ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่ รพ.แล้ว ตั้งแต่ วันที่ 29 ก.ย. สำหรับกำลังพลที่ไม่ติดเชื้อและยัง อยู่ในสถานที่กักตัว จะได้รับการตรวจเชื้อซ้ำ เป็นครั้งที่ 2 และเมื่อใกล้ครบ 14 วัน หากไม่ พบการติดเชื้อ จะเดินทางกลับหน่วยต้นสังกัด และเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติตัวตามวินัยทหาร ด้านโควิด-19 ของกองทัพบกอีกกระแษหนึ่ง

ที่กระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ กล่าวถึง กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าอยู่ระหว่างการศึกษาคู ครองหาการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อนำไปสู่การ พิจารณาลดวันกักตัวนักท่องเที่ยวจาก 14 วัน เหลือ 7 วัน ว่า ศูนย์โรคอุบัติใหม่สภากาชาดไทย เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อหาหลักฐานการติดเชื้อ โควิด-19 คือ 1.ภูมิคุ้มกัน IgM 2.ภูมิคุ้มกัน IgG และ 3.ภูมิคุ้มกันที่สามารถยับยั้งไวรัสได้ โดยการ เจาะเลือดที่ปลายนิ้วปริมาณ 0.3-0.5 ซีซี ซึ่งใคร ก็ตามที่ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่ มีอาการก็สามารถตรวจเจอได้ แต่มีข้อมูลอยู่ ว่าหากมีติดเชื้อใน 4-5 วัน อาจจะยังตรวจไม่พบ

อะไรเลย แต่ถ้าหลังติดเชื้อไปแล้ว 4-5 วัน แม้ ไม่มีอาการก็สามารถตรวจเจอ ถ้าผลการตรวจ เลือดในช่วงวันที่ 0 และวันที่ 7 พบว่าผลเป็น ลบเท่ากับไม่มีการติดเชื้อ แต่ถ้าผลเป็นบวก จะต้องตรวจวิเคราะห์ต่อว่าเป็นเชื้อที่สามารถ แพร่โรคต่อได้อีกหรือไม่

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวไว้ว่า เมื่อเดือน เม.ย.-พ.ค. ที่ผ่านมา รพ.จุฬาฯ ได้เจาะเลือดใน กลุ่มผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 รวม 98 ราย ซึ่ง เข้ารักษาที่ รพ. ด้วยอาการเล็กน้อย ปานกลาง หรือหนัก ซึ่งทำในวันที่มีตรวจยืนยันแล้ว ว่า เชื้อ สามารถแพร่ได้ หรือทำหลังจากนั้น 1 วัน ผล การตรวจพบว่ามีความไว 100% มีความจำเพาะ ต่อเชื้อ 100% และมีตรวจหาหลักฐานการติดเชื้อ ทั้ง 3 ชนิด โดยการเจาะเลือดตรวจเป็นระยะ ๆ ในวันที่ 3, 5 และ 7 ผลที่ออกมาก็จะพบความ เปลี่ยนแปลงของระดับภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกัน ตาม ที่ควรจะเป็น แต่ถ้าอยากจะทำสอบอีกก็สามารถ ทำได้ โดยในเดือน ค.ค. จะมีนักท่องเที่ยว กลุ่มภาพเข้ามา มีกักตัว 14 วันเต็ม โดยเก็บ ตัวอย่างเลือดและแยงจมูก ในวันที่ 0, 7, 14 ถ้า ผ่านไปอย่างเรียบร้อย แล้วพบว่าเป็น 7 วัน สามารถบอกได้ 100% ถึงวันไม่มีการติดเชื้อ ก็ สามารถนำไปสู่การพิจารณาลดวันกักตัวเหลือ 7 วันได้ ดังนั้นในเดือน ธ.ค. นักท่องเที่ยวก็ สามารถเข้ามาได้อย่างสบายใจได้โดยที่ไม่มีระยะ เวลาในการกักตัวแล้ว 7 วัน ตรวจเชื้อ 2 ครั้ง

ที่ท่าเทียบเรือท่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.ภ.กลาโหม กล่าว ถึง การจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ลอดแรกจากเมืองกวางโจว ประเทศจีน ช่วงต้น เดือน ค.ค. ว่า ต้องถามประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับ ประโยชน์โดยตรงจากการท่องเที่ยวนี้ก่อนว่า จำเป็นต้องเปิดบ้างไหม ขอเปิดแบบกลุ่ม ลักษณะนำร่องได้หรือไม่ ซึ่งหากยอมรับกันได้ก็ ต้องช่วยดูแล และมาตรการต่าง ๆ ที่จะออกมา หากกำหนดมาตรการแต่หากประชาชนในพื้นที่ ไม่ตอบรับก็ลำบาก ทั้งนี้รัฐบาลพยายามหา มาตรการที่เหมาะสม การเปิดรับไม่ว่าจะเป็น นัก ธุรกิจต่างชาติ นักท่องเที่ยวแบบพิเศษ ซึ่งขอ ขึ้นขึ้นไม่ใช่อะไรเปิดประเทศ เพราะจะมีกำหนด พื้นที่แบบวงจำกัด และเข้ามาแล้วจะต้อง ควบคุมดูแลได้ มีแอปพลิเคชันติดตามตัว สำคัญ ลือกันในพื้นที่ต้องช่วยกันดูแล มีมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด และคนเข้ามาก็ต้อง ยินยอมตามกฎหมายของไทย ทั้งกักตัว ขอม ให้ติดตาม ถ้าบกพร่องก็ต้องแก้ไข หากพบไม่ ปฏิบัติก็ต้องแก้ไขทันที ถ้าไม่คิดก็จะไม่มีอะไร

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 2)

เดลินิวส์ การปฏิบัติต้องทำให้เข้มงวด พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงมาตรการเลื่อนตัวเครื่องบินที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค. ว่า ได้กำหนดไว้แล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องของแต่ละสายการบิน ซึ่งที่ผ่านมาให้ความร่วมมือขยายให้ได้ถึง ต.ค. อย่างไรก็ตามรัฐบาลไปสั่งมาก ๆ ไม่ได้ เพราะบางสายการบินไม่ใช่ของรัฐบาล ขณะเดียวกันนี่คือเรื่องเข้าออกประเทศส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่เข้ามา รวมถึงต่างชาติที่มี วีซ่าเพอร์มิท ชุดและเครื่องที่ขนส่งสินค้า แต่ที่เป็นลักษณะขนของ ๆ ยังไม่มี ดังนั้นต้องเปิดส่วนนี้เอาไว้หากสถานการณ์ดีขึ้น

ภายหลังการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) หรือ การเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้แบบจำกัดจำนวน โดยเรื่องนี้ผ่านมติ ครม. แล้ว และการทำเรื่องนี้ต้องทำอย่างเป็นขั้นตอน คือ มีการกำหนดมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง 14 วัน หากดีขึ้นก็จะลดเหลือ 7 วัน โดยขณะนี้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยหลายกลุ่ม ได้แก่ วันที่ 8 ต.ค. นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่พร้อมเดินทางเข้ามาคือชาวจีนจากกวางโจวประมาณ 150 คน เดินทางมาที่สายการบินแอร์เอเชียแบบเช่าเหมาลำมาลงที่สนามบินภูเก็ต และกลุ่มนี้จะเดินทางเข้ามาเพิ่มเติมอีกในวันที่ 25 ต.ค. 120 คน กับสายการบินไทยสไมล์ ลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนในวันที่ 1 พ.ย. เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศแคนาดาเนเธอร์แลนด์ และเชงเก้น 120 คน มาที่สายการบินไทย มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นายอนุชา นूरพัชย์ศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ครม. รับทราบผลการประชุมของ ศบค. ที่มีมติให้ขยายการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้พูดถึงประเทศเมียนมา ที่มีติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ซึ่งนายกฯ ได้ระบุว่าให้แบ่งปันแนวทางที่ประเทศไทยใช้ให้กับประเทศเมียนมา และเน้นย้ำว่าประชาชนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และเตรียมการปลดล็อกการค้าเงินธุรกิจ และการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เนื่องจากเรื่องเศรษฐกิจก็สำคัญเท่ากับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

นายอนุชา กล่าวต่อว่า ครม. ยังเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศของกระทรวงการคลัง 2 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงินประมาณ 5.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะใช้จ่ายเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยโครงการแรก คือ โครงการคนละครึ่ง ครอบคลุมวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งรัฐจะช่วยเหลือเงินให้ครึ่งหนึ่งเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปนำไปที่รายย่อย และร้านค้าแผงลอยที่เป็นชาวบ้านบุคคลธรรมดา ไม่รวมรวมสถานบันเทิง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และบริการต่าง ๆ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค. 63 และจะเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนวันที่ 1 ต.ค. ส่วนประชาชนเปิดให้เริ่มลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ในวันที่ 16 ต.ค. เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ลักษณะใครมาก่อนได้ก่อน กำหนดสิทธิ์ไว้ 10 ล้านคน ส่วนอีกโครงการคือ เพิ่มเงินให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดคนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ใช้เงิน 2.09 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมผู้มีบัตร 13.9 ล้านคน โดยเงินงวดแรกจะจ่ายบัญชีวันที่ 15 ต.ค. ส่วน

อีก 2 เดือน จะเข้าทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยวงเงินที่ไปนี้ จะกดออกมาเป็นเงินสดไม่ได้ และหากใช้ไม่หมดจะทาบไปใช้อีกเดือนไม่ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้ปรับปรุงคุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน 1 ล้านคนโดยเปิดให้ผู้ที่ยังจบการศึกษาที่เคยทำงานเป็นพาร์ทไทม์เข้าร่วมในโครงการได้และเห็นชอบโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายรังสีสำหรับแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมวงเงินรวม 878 ล้านบาท

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษไปล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ วันที่ 27 ก.ย. ถึงวันที่ 31 ต.ค. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังมีความรุนแรงอยู่ ทำให้คนต่างด้าวจำนวนหนึ่งยังคงค้างอยู่ในประเทศไทย ไม่สามารถเดินทางออกเพื่อกลับประเทศของเขาได้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**นุยกายำท่องเที่ยวเข้าไทย
จำกัดจำนวนคน
ต้องรับฟังเสียงคนในพื้นที่
เข้มมาตรการติดตามหาตัว
โหดแเอาๆ-ใส่รีสต์แบรนต์**

ไทยพบป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 14 ราย กลับมาจากชุดานใต้-ตุรกี-อินเดีย-ฮ่องกง ในจำนวนนี้ 7 ราย เป็นทหารที่ไปปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพของยูเอ็น นายกฯ แจงเปิดรับนักท่องเที่ยว ดปท.เข้าไทยต้องถามสังคมถามประช.ในพื้นที่ก่อนว่ารับได้หรือไม่ ยันไม่ใช่เปิดปท.รับทั้งหมด แต่ต้องมีเงื่อนไขจำกัดจำนวน ➡ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

โลวีร์สต์แบนด์ มีแอปฯติดตามตัว ย้ำคนที่ จะเข้ามาต้องยอมรับกติกามาตรการ สาธารณสุขไทย ด้านเมียนมายังวิกฤติ ป่วยสะสม 11,631 คน ขึ้นอันดับ 4 ของอาเซียนแข่งมาเลเซีย รัฐบาลขยายเวลา ล็อกดาวน์ถึงสิ้นเดือนค.ค.

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือโควิด-19 เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยว่า พบ ผู้ป่วยใหม่ 14 ราย จึงมียอดผู้ป่วยยืนยัน สะสมอยู่ที่ 3,559 ราย มีผู้ที่หายป่วย กลับบ้านเพิ่ม 1 ราย ทำให้มียอดสะสม ของผู้ที่รักษาหายแล้วอยู่ที่ 3,370 ราย มียอดสะสมผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 59 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 130 ราย

ป่วยใหม่ 14 ราย- ทหาร 7 จากชุดคน

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย แบ่งเป็น 1.ผู้ที่กลับจากชุดคนได้ 7 ราย ทุกรายเป็นชาวไทย อายุระหว่าง 29-53 ปี เป็นทหารช่างเฉพาะกิจ ซึ่งไป ปฏิบัติภารกิจทางทหาร เดินทางกลับถึง ประเทศไทยด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็น เที่ยวบินเดียวกับที่ผู้ป่วยยืนยัน ก่อนหน้านั้น 16 ราย และเข้าพักในสถานกักกัน ของรัฐที่ จ.ชลบุรี และรับการตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน ผลตรวจ พบเชื้อ ไม่มีอาการ แต่กำลังรอดตรวจซ้ำ เนื่องจากผลไม่ชัดเจน ทั้งหมดถูกส่งเข้า รับรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้ว 2.ผู้มาจากตุรกี 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 44 ปี ว่างาน เดินทางถึงไทยวันที่ 22 กันยายน เข้าพักในสถานกักกัน ของรัฐในกรุงเทพฯ จากการตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผลตรวจ พบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ ถูกส่งเข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาลราชวิถี

เรายจากฮ่องกง-อินเดียมีดอยู่ด้วย

3.ผู้มาจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 3 ราย แบ่งเป็นหญิงไทย อายุ 28 ปี 2 ราย และอายุ 50 ปี 1 ราย อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงไทยวันที่ 23 กันยายน เข้าพัก ในสถานกักกันของรัฐในกรุงเทพฯ จาก การตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดถูกส่ง เข้ารักษาในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ หญิงไทย อายุ 28 ปี รายที่ 1 เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 19 กันยายน ด้วยอาการไอ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว มีน้ำมูก และอาเจียน โดยซื้อยาลดไข้มา รับประทานเอง ไม่ได้ไปพบแพทย์ ส่วน หญิงไทย อายุ 28 ปี รายที่ 2 เริ่มป่วย เมื่อวันที่ 26 กันยายน ด้วยอาการ เจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่นตัว ซึ่งทั้งสองรายนี้ เป็นเพื่อนร่วมห้องขณะอยู่ที่ฮ่องกง ด้าน หญิงไทยที่อายุ 50 ปี ถูกผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ

4.ผู้มาจากอินเดีย 3 ราย แบ่ง เป็น 2 ราย เป็นมารดา อายุ 31 ปี และ บุตรหญิงอายุ 9 เดือน ทั้งคู่สัญชาติ อินเดีย ขณะที่ 1 ราย เป็นชายสัญชาติ อินเดีย อายุ 34 ปี อาชีพผู้จัดการบริษัท เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 23 กันยายน เข้าพักในสถานที่กักกันโรคแบบทางเลือก ที่รัฐกำหนดในกรุงเทพฯ จากตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผล ตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ แต่ทั้งหมดเข้า รักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน กรุงเทพฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม กรณีของ มารดา อายุ 31 ปี และบุตรหญิง อายุ 9 เดือน สัญชาติอินเดีย นั้น มีประวัติสัมผัส ผู้ป่วยยืนยันที่อินเดียคือ พี่ชายของสามี ของหญิงที่อายุ 31 ปี ส่วนกรณีของ ชายสัญชาติอินเดีย อายุ 34 ปี เคยมา ทำงานในไทย แล้วกลับไปอินเดียเมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา

เปิดรับทท.ต้องถามคนในพื้นที่

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้ สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ลอดแรก หลังมีข่าวเปิดรับนักท่องเที่ยว จากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะเข้ามาวันที่ 8 ตุลาคม เพื่อ ท่องเที่ยว.งูเกิด ว่า ต้องถามว่าจำเป็น ต้องเปิดบ้างหรือไม่ เป็นกลุ่มๆ ได้หรือไม่ และดูแลโดยเป็นลักษณะของการนำร่อง ก่อนได้หรือไม่ ก็ต้องถามสังคมก่อน ถาม ประชาชน ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการ ท่องเที่ยวว่ารับได้หรือไม่ ถ้ารับได้ต้องช่วย ดูแลกัน มาตราการถึงจะออกมาได้ แม้ว่า เราจะออกมาตรการใดๆ มากี่ตาม แต่ ถ้าประชาชนในพื้นที่ไม่ยอมรับก็จะลำบาก และคนที่เดือดร้อนก็ไม่ได้รับประโยชน์ คนที่ไม่เดือดร้อนไม่มีผลทางธุรกิจ ชีวิต เป็นปกติเขาอาจจะไม่เห็นชอบครั้งนี้ แต่ประชาชนที่เหลือเราต้องนึกถึงเขา หรือไม่ ซึ่งรัฐบาลจะหามาตรการที่เหมาะสม สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา แบบพิเศษ

ไม่ใช่เปิดรับทั่วไป-เน้นจำกัดกลุ่ม

“ทั้งนี้ ไม่ใช่เปิดประเทศให้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ท่องเที่ยว แต่จะมีมาตรการจำกัดคน เมื่อเข้ามาสามารถควบคุมดูแลได้ มีวีซ่าแบบดี มีแอปพลิเคชันติดตามตัว และพื้นที่ช่วยกันดูแล ถ้าเราไม่คิดแบบนี้ก็ไม่สามารถเดินทางได้สักอย่าง รัฐบาลก็ต้องดำเนินนโยบาย การปฏิบัติต้องทำให้เข้มงวด วันนี้หากเดินทางเข้าประเทศไทยต้องยินยอมทำตามกติกากฎหมายของเรา ทั้งกักตัวในสถานที่ที่กำหนด มีการติดตามประเมินตัว เมื่อพบจุดบกพร่องก็แก้ไขในทันที อย่างร้านค้าต่างๆ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการก็ถูกปิดทันที แล้วไปปรับปรุงแก้ไขแล้วถึงจะเปิดใหม่ ฝายความมั่นคงด้วย"นายกกล่าว

ลาดเปิดการบินข้ามพท.หลังต.ค.

ผู้สื่อข่าวถามว่า รัฐบาลจะออกประกาศให้สายการบินขยายเวลาเลื่อนตัวเดินทางบินระหว่างประเทศไปอีกหรือไม่ เนื่องจากทุกสายการบินกำหนดระยะเวลาให้เลื่อนการเดินทางถึงวันที่ 31 ตุลาคม นายกกล่าว ว่า หลังสิ้นเดือนตุลาคมนี้ จะเป็นการดำเนินการของแต่ละสายการบิน เพราะที่ผ่านมา เป็นเพียงขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการสายการบิน โดยปัจจุบันยังมีเครื่องบินเข้า-ออกประเทศ ในการบินกลับเข้าประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศ เจ้าหน้าที่ทูต รวมถึงเครื่องสำหรับขนส่งสินค้า ในขณะที่ยังไม่มีเรื่องการขนส่งผู้โดยสารจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะไปสั่งการสายการบินมากไม่ได้ โดยเฉพาะหลายสายการบินเป็นของต่างประเทศ ของต่างชาติก็ต้องขอความร่วมมือเป็นหลัก ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะรับเรื่องต่อไปดูแล

กรม.ต่อพรก.ลูกเงินอีก1เดือน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบผลการประชุมของสคบ. ที่มีมติให้ขยายการประกาศใช้พ.ร.ก.ลูกเงินออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม โดยนายกฯ พูดถึงประเทศเมียนมา ที่มีการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นและระบุให้แบ่งปันแนวทางที่ประเทศไทยใช้ให้เมียนมา และเน้นย้ำว่า ประชาชนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และเตรียมปลดล็อกการดำเนินธุรกิจและการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจ

ก็สำคัญเท่ากับการป้องกันการระบาดเชื้อโควิด

ไฟเขียวทพ.เงิน150คนลงภูเก็ต

ขณะที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ที่ประชุมสคบ.เห็นชอบแนวทางเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพักในประเทศไทยได้ระยะยาวได้แบบจำกัดจำนวน ต้องเป็นนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist VISA (STV) คนที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบรายละเอียด เพื่อให้นายกฯลงนามออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศได้ตามเงื่อนไขในวันที่ 1 ตุลาคม ทั้งนี้เที่ยวบินแรกเข้าหาลำโดยสายการบินแอร์เอเชีย ที่จะนำนักท่องเที่ยวจากจีน 150 คน มาลงที่สนามบินภูเก็ต และนักธุรกิจชาวจีน 7 คนนำไพรเวท เจ็ทหรือเครื่องบินส่วนตัวลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนวันที่ 25 ตุลาคม จะมีนักท่องเที่ยวจากเมืองกว่างโจว 126 คน โดยสายการบินไทยสมายล์ลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ และวันที่ 1 พฤศจิกายน มีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ สแกนดิเนเวีย และเซเชลส์อีก 120 คน สายการบินไทย มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้านความพร้อมของที่พักรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าพักเป็นสถานกักกันตัวทางเลือก (ALSQ) มีเพิ่มขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี 1 แห่ง บุรีรัมย์ 1 แห่ง ภูเก็ต 3 แห่ง

ส่ง16ทหารกักตัวรพ.พระมงกุฎฯ

พล.อ.ณัฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทัพบก (สทบ.ทพ.) สั่งแจ้งกรมทหารไทย 16 นายกลับจากปฏิบัติการรักษาสันติภาพในนามสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่ซูดานใต้ติดเชื้อโควิด-19 โดยยอมรับว่า ทหารเหล่านี้ติดเชื้อจริง แต่ไม่แสดงอาการ

ทุกคนยังแข็งแรงดี โดยวันนี้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลรพ.พระมงกุฎเกล้า ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทหารเหล่านี้ หลังไปปฏิบัติการกิจที่ประเทศเซาท์ซูดานกว่า 1 ปี 9 เดือน อย่างทรหดถือเป็นความร่วมมือสันติภาพโลก

รวม19คนไทยหนีจากเมียนมา

อีกด้านหนึ่งมีการกักตัวผู้พลัดถิ่นที่ติดกับประเทศเมียนมาใน 10 จังหวัด ยังดำเนินไปอย่างเข้มงวดป้องกันคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย เกรงจะนำเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าประเทศไทยด้วย วันเดียวกันเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถกระบะ 2 คันบริเวณถนนสายแม่สอด-บ้านไร่ดอนชัย ต.ดริมน้ำเมย ต.แดนชายแดนไทย-เมียนมา อ.ด่านแม่สอด จ.ตาก เมืองต้นพมไทย 19 คน พร้อมรถเป่าลมยางอัดแน่นอยู่ในรถ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปตรวจวัดไข้และส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากพบว่าทั้งหมดกลับรถข้ามชายแดนไทย-เมียนมาผิดกฎหมาย สอบสวนทราบว่าผู้ต้องหาข้ามแนวชายแดนไปเมียนมา เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยมีนายหน้าช่วยเหลือพาไปทำงานในบ่อนพนัน ผังจังหวัดเมียวดี สืบหาผู้ที่ผ่านมาจังหวัดเมียวดีมีการระบาดของโควิด-19 มีผู้เสียชีวิตหลายคน และปิดหมู่บ้านหลายแห่งรวมทั้งหลายรัฐหยุดผู้พลัดถิ่น-19 เพิ่มต่อเนื่อง จึงตัดสินใจหนีตายจากฝั่งเมียวดีกลับไทย โดยจ้างนายหน้าพาเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ แต่มาถูกจับกุมได้เสียก่อน

เมียนมาป่วย11,631ขึ้นที่4อาเซียน

ส่วนสถานการณ์ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก ยังคงน่าเป็นห่วง มีรายงานจากเมืองย่างกุ้ง ของเมียนมาว่า กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมา รายงานสถิติเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงยืนยันผู้ติดเชื้อใหม่ 897 คน เพิ่มสถิติสะสมของผู้ป่วยเป็นอย่างน้อย 11,631 คน แขงมาเลเซียขึ้นสู่อันดับ 4 ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยสะสมจากไวรัสโควิด-19 มากที่สุด รองจากฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ขณะที่สถิติสะสมของผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวในเมียนมาอยู่ที่อย่างน้อย 256 คน เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค รองจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น 30 คน ในรอบวัน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ต่อล็อกดาวน์ถึงสิ้นเดือนตุลาฯ

ด้านนางอง ซาน ซูจี มंत्रीแห่งรัฐของเมียนมา และประธานคณะกรรมการกลางด้านการควบคุม ป้องกัน และตอบสนองต่อวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 แถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติว่า รัฐบาลได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเกาหลีใต้ ซึ่งส่งชุดตรวจคัดกรองมาให้ 200,000 ชุด ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นชอบต่อเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมทางสังคมออกไปอีกอย่างน้อย 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม เช่นเดียวกัน การระงับออกวีซ่าท่องเที่ยว และการตรวจลงตราหน้าด่านยังระงับให้บริการจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเป็นอย่างน้อย ยกเว้นนักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ และบุคคลซึ่งมีกิจกรรมจำเป็นอย่างยิ่งยวด แต่ขอให้แจ้งล่วงหน้าผ่านสำนักงานการทูตของเมียนมาภายในเวลาที่เหมาะสม

อินเดีย 11 วันติดเชื่อพุ่ง 1 ล้าน

เช่นเดียวกับ สถานการณ์ระบาดโควิด-19 ในอินเดียมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น คาดว่าการติดเชื้อจะเพิ่มสูงสุดในช่วงเทศกาลทางศาสนาของชาวฮินดู ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญของอินเดียเตือนว่าปัจจัยติดเชื้อเกิดจากความไม่ตระหนักรู้และขาดความรับผิดชอบ ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่รักษาระยะห่าง และไม่ทำความสะอาดมือ ซึ่งขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในอินเดียเพิ่มขึ้นเป็น 6,143,019 คน กระทรวงสาธารณสุขอินเดียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ช่วง 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้น 82,170 คน ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันเพิ่มขึ้น 1,039 คน ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 96,351 คน มีรายงานด้วยว่าเพียง 11 วัน อินเดียมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้าน และยังเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐ

ทั่วโลกติดเชื้อกว่า 33.5 ล้านคน

ขณะที่เว็บไซต์ worldometers รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกวันเดียวกันนี้ จนถึงเวลา 16.30 น.

ใน 213 ประเทศ อยู่ที่ 33,574,347 คน เสียชีวิตสะสม 1,006,868 คน รักษาหายสะสม 24,893,480 คน โดยอันดับที่ 1 สหรัฐ ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 7,361,633 คน เสียชีวิตสะสม 209,808 คน รองลงมาอันดับ 2 เป็นอินเดีย มีผู้ติดเชื้อสะสม 6,145,291 ราย เสียชีวิตสะสม 96,351 ราย อันดับ 3 บราซิล ติดเชื้อรวม 4,748,327 ราย เสียชีวิตสะสม 142,161 ราย อันดับ 4 รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 1,167,805 ราย เสียชีวิตสะสม 20,545 ราย และอันดับ 5 โคลอมเบีย ติดเชื้อสะสม 818,203 ราย และเสียชีวิตรวม 25,641 ราย สำหรับไทยอยู่อันดับที่ 137 มีผู้ติดเชื้อสะสม 3,559 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย รักษาหายแล้ว 3,370 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้า 1

ชงเจาะเลือดหาโควิด
ลดกักตัวเหลือ 7 วัน
กรม.ยึดจุดเงิน 1 ด.
หมอเสนอเจาะเลือดลดกักตัว
7 วัน รองรับเปิดรับท่องเที่ยว
(อ่านต่อหน้า 10)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด

ไทยพบติดเชื้อโควิด14ราย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 กันยายน เพชบุ๊คศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวัน มีผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย รวมสะสม 3,559 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 621 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,370 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 130 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,559 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานครและจ.นนทบุรี 1,941 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 667 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย เดินทางมาจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ชูแดนใต้ 7 ราย ตุรกี 1 ราย เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 3 ราย และอินเดีย 3 ราย ทั้งนี้ สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 230,547 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 33,549,873 ราย อาการรุนแรง 65,318 ราย รักษาหายแล้ว 24,878,124 ราย เสียชีวิต 1,006,379 ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 7,361,611 ราย 2.อินเดีย จำนวน 6,143,019 ราย 3.บราซิล จำนวน 4,748,327 ราย 4.รัสเซีย จำนวน 1,159,573 ราย และ 5.โคลอมเบีย จำนวน 818,203 ราย ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 137

กรม.ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก1เดือน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นूरพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม. ได้รับทราบผลการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ คบค. ที่มีมติให้ขยายการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พูดถึงประเทศเมียนมาที่มีการติดเชื้อโควิดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนายกฯได้ระบุว่า ให้แบ่งปันแนวทางที่ประเทศไทยใช้ให้กับประเทศเมียนมา และเน้นย้ำว่าประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเตรียมการปลดล็อกการค้าเงินธุรกิจ และการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เนื่องจากเรื่องเศรษฐกิจสำคัญเท่ากับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

นายอนุชาแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายรังสี สำหรับแก้ปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการจัดซื้อในหลายโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งผู้ป่วยจึงไม่จำเป็นต้องเดินทางมารักษาที่กรุงเทพฯ กรอบวงเงินงบประมาณ 878 ล้านบาท

หมอเสนอเจาะเลือดลดกักตัว7วัน

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงหลักการในการลดระยะเวลาการกักกันโรค (Quarantine) ในกลุ่มผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ด้วยการใช้วิธีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่าหลักการของการลดระยะเวลาการกักตัวโรคในสถานกักกันโรคจากเดิม 14 วัน ให้น้อยลงเหลือ 7 วัน ตนเสนอให้มีการตรวจหาหลักฐานการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันโรคด้วยการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วมือ เพียง 0.3-0.5 ซีซี ส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

โรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เวลาตรวจในห้องปฏิบัติการ (แล็บ) 3 ชั่วโมง เพื่อค้นหาหลักฐานการติดเชื้อของผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการป่วยทั้งเบาและรุนแรง หากผลเลือดเป็นลบ หมายถึงไม่มีการติดเชื้อ แต่หากมีผลเป็นบวก หมายถึงมีการติดเชื้อและจะต้องเก็บส่งตรวจในโพรงจมูกด้วยวิธี RT-PCR เพื่อหาว่าเชื้อนั้นแพร่ออกมาได้หรือไม่ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ฯ พร้อมรองรับการตรวจเลือดประมาณ 5,000 ตัวอย่างต่อวัน และสามารถยกระดับการตรวจได้กว่า 10,000



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ตัวอย่างต่อวัน ในราคา 1,000 บาทต่อครั้ง โดยตนย้ำว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนี้ แต่ที่ต้องประกาศจุดยืนเพราะไม่ต้องการให้ผู้อื่นเข้ามาทำกำไรในการตรวจ

“เดือนธันวาคม นักท่องเที่ยวก็เข้ามาอย่างสบายใจได้ โดยมีระยะเวลาในการกักตัว 7 วัน และตรวจแค่ 2 ครั้งเท่านั้น ถ้าหากเป็นเจาะเลือดเป็นลบแล้ว 2 ครั้ง ก็ไม่ต้องทำอะไร แต่หากกลัวจริงๆ คือในวันที่ 7 ของการกักตัว ถึงแม้เจาะเลือดให้ลบแล้ว ก็สามารถแยงจมูกตรวจ RT-PCR ด้วยก็ได้ โดยการเจาะเลือดตรวจด้วยราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับการแยงจมูกที่ราคาสูงกว่าและนอกเหนือจากนั้น คือใช้อุปกรณ์มากกว่า ดังนั้น หากใช้การเจาะเลือดตรวจก็จะตอบโจทย์ได้โดยที่อาจจะไม่รบกวนงบประมาณในการแยงจมูก และสามารถลดระยะเวลาการกักตัวได้ ทั้งยังช่วยลดงบประมาณของรัฐบาลในการดูแลคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและต้องเข้าสถานกักกันโรคนานถึง 14 วันได้” ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าว

จับ19พนักงานบ่อนเข้าไทย

ที่ จ.ตาก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวร และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด ออกเดินลาดตระเวนเข้มงวดบริเวณบ้านไร่ ตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด แนวชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จากประเทศเมียนมา โดยห้ามข้ามแดนไปมาเด็ดขาดตามประกาศของจังหวัดตาก พบบุคคลสัญชาติไทยพร้อมสัมภาระ 19 คน แยกเป็นชาย 10 คน หญิง 9 คน ลักลอบข้ามน้ำเมยมาจากฝั่งประเทศเมียนมา เขตจังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง จึงขอตรวจสอบ พบชาวไทยทั้งหมดเป็นพนักงานบ่อนออนไลน์ในฝั่งประเทศเมียนมา และกำลังจะกลับบ้านในประเทศไทย โดยใช้วิธีการลักลอบข้ามแดน จึงควบคุมตัวทั้งหมดไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ขณะที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ตำรวจตระเวนชายแดน 346 อ.แม่สอด และตำรวจ สก.แม่สอด ตามตำบลต่างๆ ทั้งหมู่แนวชายแดนไทย-เมียนมา เข้มงวดคัดกรองคนไปมาทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาทุกหมู่บ้าน

เมียนมาไม่รู้ต้นตอติดเชื้อ20%

เว็บไซต์เมียนมาใหม่ของเมียนมาระบุว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเมียนมาระบุว่าไม่ทราบแหล่งที่มาของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา รายใหม่ในกรุงเนปีดอ เมืองหลวงของเมียนมาถึงราว 20% โดยล่าสุดมีการยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงเนปีดอแล้ว 120 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ซึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย ที่ยืนยันได้ว่ามีอาการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อมาก่อน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบร่องรอยของการแพร่เชื้อในกลุ่มคนราว 10-15 คน ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับ

การยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 หลังเสียชีวิตแล้ว ในจำนวนผู้ติดเชื้อที่กรุงเนปีดอ 62 ราย อยู่ในเมืองชาบูซีรี ซึ่งเป็นเมืองที่ข้าราชการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ กระทรวงสาธารณสุขเมียนมาจึงเตรียมที่จะรับมือกับข้าราชการและครอบครัวที่น่าจะติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลราว 50-60 คนเท่านั้น ส่วนผู้ที่ถูกกักกันตัวเพื่อควบคุมโรคในกรุงเนปีดอหลังเดินทางมาจากเมืองอื่นๆ หรือมาจากต่างประเทศขณะนี้อยู่ที่ 1,131 คน ล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเมียนมาล่าสุดอยู่ที่ 11,631 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 256 ราย

เนเธอร์แลนด์คุมเข้มกันรอบ2

ด้านรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศมาตรการคุมเข้มครั้งใหม่เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระลอก 2 ภายใต้มาตรการคุมเข้มใหม่ดังกล่าวจะรวมถึงการปิดบาร์และร้านอาหารเร็วขึ้นไม่เกิน 22.00 น. การควบคุมการเดินทางระหว่างเมืองหลักๆ ในเนเธอร์แลนด์ คือกรุงอัมสเตอร์ดัม เฮก และรอตเตอร์ดัม เท่าที่มีความจำเป็น การสวมใส่หน้ากากอนามัยในกรุงอัมสเตอร์ดัมและเมืองใหญ่อื่นๆ โดยร้านค้าสามารถที่จะปฏิเสธลูกค้าที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยได้ ขณะที่ธุรกิจต่างๆ ควรแนะนำให้ลูกจ้างทำงานจากบ้านเว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น การแข่งขันกีฬาต้องไม่ให้มีผู้ชมเข้าดู โดยการรวมตัวกันต้องไม่เกิน 40 คน ส่วนการรวมตัวกันที่บ้านจะถูกจำกัดจำนวนอยู่ที่ต้องมีแขกไม่เกิน 3 คนเท่านั้น

ทั้งนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้นจนทะลุการติดเชื้อสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา มีรายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่ 2,914 คน ลดลงจากสถิติสูงสุดเมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง 2,995 คน รัฐมนตรีสาธารณสุขเนเธอร์แลนด์ระบุว่าหากไม่มีการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพิ่มเติมคาดว่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นจากเกือบ 3,000 คน เป็น 5,000 คนต่อวัน



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หน้าที่ 7

เลิกคลินิกบัตรทองอีก108แห่ง เร่งหารพ.คู่สัญญาใหม่รองรับ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย นพ.การุณย์ คุณศิริานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. และ นายจิรวุฑูร์ สุขไต้พงษ์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายประเมินผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ ร่วมแสดงความคับข้องใจกรณีการยกเลิกสัญญาบัตรทองกับคลินิกชุมชนอบอุ่นในเครือข่าย สปสช. เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเกินจริง ในล็อตที่ 3 จำนวน 108 แห่ง มีผลในวันที่ 30 กันยายนนี้

นพ.ศักดิ์ชัยกล่าวว่า วันนี้การตรวจสอบหน่วยบริการที่ทุจริตกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล็อตที่ 3 จำนวน 108 แห่ง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยล็อตนี้เป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นทั้งหมด และได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองปราบปรามแล้ว การยกเลิกสัญญาจะมีผลในวันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

“สรุปแล้วการตรวจสอบคดีทุจริตของหน่วยบริการได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาไปทั้งหมด 3 ล็อต แบ่งเป็น ล็อตที่ 1 จำนวน 18 แห่ง ล็อตที่ 2 จำนวน 64 แห่ง และล็อตที่ 3 จำนวน 108 แห่ง รวม 190 แห่ง ในจำนวนนี้ เป็นโรงพยาบาล

(รพ.) 10 แห่ง คลินิกชุมชนอบอุ่น 175 แห่ง และคลินิกทันตกรรม 5 แห่ง ครอบคลุมสิทธิบัตรทองของประชาชนกว่า 2 ล้านราย แต่กระทบผู้ป่วยที่มีการใช้บริการประมาณ 4-5 แสนราย” เลขาธิการ สปสช.กล่าว

ด้าน นพ.การุณย์กล่าวถึงการยกเลิกสัญญาของ สปสช.กับหน่วยบริการคู่สัญญา ที่กระทำผิดชัดเจนแบบกระบวนกร 18 แห่งแรก ว่า เมื่อตรวจสอบต่อเนื่องไปพบว่าหน่วยบริการกลุ่มอื่นที่มีความผิดเช่นกัน แต่ไม่ใช่กระบวนกร ไม่ได้มีความผิดร้ายแรงและปริมาณไม่มาก แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องดำเนินการในมาตรฐานเดียวกัน จึงต้องยกเลิกเพิ่มเติม

“สปสช.ได้ตรวจสอบคลินิกในกรุงเทพฯทุกแห่ง ส่วนที่กระทำผิดก็ยกเลิกสัญญาไปแล้ว และเหลือส่วนที่ไม่ได้กระทำผิดประมาณ 20 กว่าแห่ง ผลกระทบคงไม่มากไปกว่านี้ แม้รู้ว่ายกเลิกแล้วจะกระทบต่อประชาชน แต่มีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิก เพื่อรักษางบประมาณแผ่นดินและสิทธิการรักษาของประชาชน ยืนยันว่าประชาชนที่กระทบจริงๆ ประมาณ 3 แสนราย ที่เหลือ 1.7 ล้านราย ไม่ได้กระทบ” นพ.การุณย์กล่าว และว่า จากนี้ สปสช.จะเร่งประกาศรับสมัครผู้ประกอบการรายใหม่เข้าเป็นคู่สัญญา ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้